

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนทำผมบุรุษ ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในสายงาน สามารถปฏิบัติได้
ถ่ายทอดได้ ทำการสอนเสริมสวยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเอง
มีความรู้ในวิชาชีพเสริมสวยที่ทำการสอน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการของวิชาชีพเสริมสวยอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาการฝึกอบรม
มีทักษะการถ่ายทอด ทักษะการสอนและการสาธิต มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะการประเมินผลการฝึกอบรม
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ สุขอนามัยและความปลอดภัย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะเส้นผม โครงหน้า ออกแบบทรงผมบุรุษ
และวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมออกแบบทรงผมสำหรับบุรุษเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชา
สามารถวางแผนการฝึกอบรม
เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเอกสารและสื่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรม
สามารถสอนหรือฝึกอบรมรวมทั้งประเมินผลการฝึกอบรมออกแบบทรงผมบุรุษ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่คุณวุฒิ

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การสอนทำผมบุรุษไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผมบุรุษ ระดับ 5 หรือเทียบเท่า มาแล้ว

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

21101	HDS-EGVW-298B	วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำผมบุรุษเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
21102	HDS-UDOK-299B	จัดทำหลักสูตรรายวิชาการอบรมทำผมบุรุษ
21103	HDS-XFVN-300B	กำหนดรายละเอียดหลักสูตรการอบรมทำผมบุรุษ
21104	HDS-NHIL-301B	จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรมทำผมบุรุษ
21105	HDS-GMVZ-302B	วางแผนการฝึกอบรมทำผมบุรุษ
21106	HDS-NTXW-303B	เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมทำผมบุรุษ
21109	HDS-OOTF-306B	ประเมินผลการฝึกอบรมทำผมบุรุษ

21107	HDS-OEII-304B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมการออกแบบทรงผมและการตัด ซอย ทรงผมบุรุษ
21108	HDS-OGLC-305B	ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมการทำเคมีและการจัดแต่งทรงผมบุรุษ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล